

Source :

มติชน

Date :

11 เม.ย. 2559

Page :

28

No:

59167628

# พวจ.อุทัยฯจับมือเอกชน

## ● แกะไขแรงงานเด็กกิจการอ้อย

นายประภัตร มาลาภาณูจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการประเภทอ้อย ระหว่างจังหวัดกับบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด และสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

น.ส.สุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมกันในด้านการจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย และแรงงานบังคับในโรงงานผลิตน้ำตาล จากที่ข้อมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าสินค้าอ้อยเป็นกิจการที่ผลิตจากการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ โดยในประเทศไทยมีสินค้าที่เกี่ยวข้อง 5 กิจการ ได้แก่ กุ้ง อ้อย ปลา เครื่องนุ่งห่ม และเสื้อผ้า และการผลิตสินค้าดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งรายงานประจำปีของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ระบุว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน

ลำดับ tiers 3 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน หมายความว่าประเทศไทยดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าในตลาดโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจึงได้ร่วมมือกับสถานประกอบการที่ผลิตน้ำตาลจากอ้อย ในการควบคุม ดูแล และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

น.ส.สุนันกล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานี มีสถานประกอบการผลิตน้ำตาลและปลูกอ้อย ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด มีลูกจ้าง 1,605 คน บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด มีลูกจ้าง 546 คน และสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) มีสมาชิกครอบคลุมพื้นที่หลัก 6 จังหวัด คือ อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 8,490 คน ซึ่งทุกสถานประกอบการกิจการต่างเห็นพ้องตรงกันว่า จะให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการประเภทอ้อยร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป